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  รนม.-รมว.พณ.กล่าวถึงการยื่นขอปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่า พณ.ยังไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคา
จากซองละ 6 บาท เป็น 8 บาท ขอตรึงราคาไว้ก่อน ขณะที่รองฯคน.เผยกรณีผู้ผลิตใช้กลยุทธ์ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับสูตรเดิมเล็กน้อย เพ่ือขายในราคาที่สูงขึ้น กรมจะพิจารณาโครงสร้างต้นทุน
อย่างละเอียด รวมถึงราคาขายที่เสนอมาว่าสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่ หากพบราคาสูงเกินไปจะให้
ขายในราคาที่สอดคล้องต้นทุน ส่วนการลดขนาดสินค้าควบคุม ต้องแจ้งขออนุญาตกรมก่อนดำเนินการ  

  อ.คน.ยอมรับช่วงนี้ต้นทุนการผลิตสินค้า ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นมากจากราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้น 
จนทำให้ผู้ผลิตสินค้าต้องการปรับราคาขายเพ่ือคงกำไรไว้เช่นเดิม และผลักภาระต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นให้ผู้บริโภค 
ซึ่งในการกำกับดูแลจะยึดหลักวิน วิน โมเดล ตามนโยบาย รนม.-รมว.พณ.ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาปรับราคา
สินค้าที่ได้รับผลกระทบจริง ส่วนสินค้าที่ต้นทุนลดลง กรมจะเร่งรัดให้ลดราคาขายด้วย เช่น น้ำมันปาล์มขวด 

  รมช.พณ.มอบ สศท.เร่งช่วยผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าตามนโยบาย ศก.สร้างสรรค์ พร้อมเพ่ิมช่องทางขายทั้ง
ออฟไลน์/ออนไลน์ ด้าน ผอ.สศท.เผยมีแผนพัฒนางานศิลปหัตถกรรม 3 ด้าน คือ สืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริมงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติ และขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาการเปิด“อาร์ท แอนด์ แกลอรี”เต็มรูปแบบแห่งแรกในไทย  

  อ.พค.เผยกรมจัดอบรม“ท่องเที่ยวฟ้ืนฟู ตระหนักรู้ กม.ธุรกิจ”เสริมความรู้ธุรกิจนำเที่ยวปฏิบัติให้ถูกต้องตาม กม. 
  อ.พค.เผยผลสำเร็จของกิจกรรม“ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME”สร้างยอดขายมากกว่า 34 ล้านบาท   
  อ.สค.เผยกรมจัดโครงการ“ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5”เสริมความรู้การค้าออนไลน์ยุคใหม่แก่ผู้ประกอบการ  
  อ.จร.เผยกรมเตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุน FTA จากทุกภาคส่วน ในวันที่ 11 ส.ค.65 
  อ.สค.เป็น ปธ.เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter”รุ่นที่ 21 
  ผอ.GIT เผย GIT พัฒนาระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอัญมณี เพ่ือสร้างความมั่นใจ-เพ่ิมมูลค่า 
  การเกษียณของ ปลัด พณ.จะเกษียณ 30 ก.ย.นี้ หลายฝ่ายต่างคาดเดาว่าใครจะมาแทน โดยที่ผ่านมาจะแต่งตั้ง

จากผู้ที่เป็นอธิบดี คาดเดาว่านายภูสิตฯ อ.สค.น่าจะเป็นผู้มีโอกาสมากที่สุด ลำดับถัดมาคือ นายทศพลฯ อ.พค.
  พณ.เชิญผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์-นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

 

 
 

 รนม.-รมว.พณ.ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้งานผู้ประกอบการเอเชียตะวันออกไท่หู ครั้งที่ 2 ณ มณฑลเจียงซู

 อ.จร.เผยเกาหลีใต้เตรียมลดภาษีนำเข้าสินค้าน้ำมะพร้าวแท้ 100% เหลือ 0% ภายใต้ความตกลง AKFTA ด้านอาเซียน
 รองฯ จร.เผยได้เข้าร่วมการประชุม SEOM ครั้งที่ 3/53 ณ จังหวัดเสียมราฐ กัมพูชา ระบุอาเซียนเร่ง

สรุปผลงานแผน ศก.ใน 19 ประเด็น ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ก่อนเสนอที่ประชุม AEM เดือน ก.ย.65
 ผอ.อคส.หารือเตรียมพัฒนา-ต่อยอดส่งออกผลิตภัณฑ์กระท่อมไทยไปตลาดสหรัฐฯ กับผู้ประกอบการสหรัฐฯ 

 

 
 

  พณจ.ลำพูน ผลักดันการท่องเที่ยวตลาดนัดชุมชน“ตลาดนัดต้องชม”ณ ตลาดสวนไผ่บ้านสันมะกรูด 
  พณจ.แพร่ เชิญชวนสั่งซื้อลำไยพันธุ์อีดอจากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จ.แพร่ เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
  สพจ.อำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญลงแขกถอนกล้าและดำนาอินทรีย์
  สพจ.สุรินทร์ เชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์
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